

# สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สยกระดับบริการสำหรับ เส้นทางโดฮา – ภูเก็ต ด้วยเครื่องบิน Boeing 777-200/300



หลังจากที่ได้ประกาศเริ่มให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างโดฮา – ภูเก็ตไปเมื่อปีที่แล้ว ทางสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส เล็งเห็นถึงเสียงตอบรับที่ดีจากผู้โดยสารและต้องการมอบความสะดวกสบายที่เหนือระดับมากขึ้น จึงตัดสินใจยกระดับการให้บริการในเส้นทางโดฮา – ภูเก็ตด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 777-200/300 แทนการใช้เครื่อง A330-200/300

เครื่องบิน Boeing 777 เป็นนวัตกรรมการบินที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางให้ผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วยิ่งขึ้น และใช้น้ำมันน้อยลงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายในตัวเครื่องออกแบบมาให้เพิ่มความรู้สึกผ่อนคลาย ด้วยห้องโดยสารที่กว้างและสูงยิ่งขึ้น และมีช่องรับแสงธรรมชาติ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายระหว่างการเดินทาง



ในขณะที่สายการบินอื่นมักออกแบบให้เครื่องบิน Boeing 777 มีที่นั่งถึง 385 ที่ในชั้นประหยัด แต่ทางสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายระหว่างการเดินทาง จึงออกแบบให้มีเพียง 356 ที่นั่ง เพื่อให้แต่ละที่นั่งมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการพักผ่อน ในชั้นธุรกิจของเครื่อง Boeing 777 ที่นั่งสามารถปรับนอนราบได้ และมีพื้นที่ยาวถึง 78 นิ้ว มีที่นั่งสำหรับชั้นธุรกิจ 24 ที่นั่ง

**ประธานกรรมการบริหารสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส อัคบาร์ อัล เบเกอร์** กล่าวว่า “ภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมสูงโดยเฉพาะในหมู่นักท่องเที่ยวชาวยุโรป ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตมีผู้ใช้บริการถึง 3.2 ล้านรายในปี 2013 และเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10% ในปีค.ศ. 2014 โดยในครึ่งปีแรกของค.ศ. 2014 มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินเดินทางมาภูเก็ตถึง 1.6 ล้านราย และนักท่องเที่ยวชาวไทยอีก 1.2 ล้านราย เรามั่นใจในศักยภาพของภูเก็ต และเชื่อว่าการปรับปรุงบริการเส้นทางโดฮา – ภูเก็ต โดยใช้เครื่องบิน Boeing 777 นั้นจะช่วยมอบทางเลือกที่สะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารได้มากขึ้น”

ทั้งนี้ เส้นทางโดฮา – ภูเก็ต ได้รับความนิยมมากขึ้นหลังจากที่ทางสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ปรับเส้นทางให้เป็นการบินตรงโดยไม่ต้องแวะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นและใช้เวลาน้อยลง ตลาดที่สำคัญของภูเก็ตคือนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและเอเชีย โดยเฉพาะชาวสวีเดน จีน และรัสเซีย แม้ว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยจะชะลอตัวเล็กน้อยในปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางการเมือง แต่ภูเก็ตยังคงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางจากยุโรปสู่ภูเก็ตจำนวนมาก สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส จึงเป็นทางเลือกที่ผู้โดยสารให้ความสนใจ เนื่องจากมีการแวะพักที่ทำอากาศยานนานาชาติฮามัดก่อนที่จะเดินทางต่อ ทำให้ผู้โดยสารได้มีโอกาสพักผ่อน และเพลิดเพลินไปกับร้านค้าและบริการต่างๆ ที่สนามบินระดับโลกแห่งนี้

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ให้บริการเส้นทางโดฮา – ภูเก็ตเป็นประจำทุกวัน ดังนี้

ไฟล์ QR840 จากโดฮาสู่ภูเก็ต ให้บริการทุกวัน

ไฟล์ QR841 จากภูเก็ตสู่โดฮา ให้บริการวันจันทร์ พุธ และอาทิตย์ เวลา 19.05 น.

ไฟล์ QR841 จากภูเก็ตสู่โดฮา ให้บริการวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ เวลา 19:30 น.